

“A Safe community ชุมชนปลอดภัย”

ความร่วมมือ โดย คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย
(ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ)

องค์การอนามัยโลก มีนโยบายสร้างเสริมความปลอดภัย (Safety Promotion) เพื่อป้องกันและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและความรุนแรง กำหนดให้ความปลอดภัยเป็นสิทธิที่ประชาชนพึงมีพึงได้ และรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการตามสิทธินั้น ระดับสากลมีการรวมตัวแทนประเทศในทั่วโลก จัดตั้งเป็น International Safe Community Certifying Centre (ISCCC) เป็นหน่วยงานรับรองและมีเครือข่ายชุมชนปลอดภัย (Safe Community Network) ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานชุมชนปลอดภัยทั้งระดับนโยบายและบริหารจัดการ ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายชุมชนปลอดภัยกว่า 400 แห่ง สามารถติดตามข่าวสารที่ <https://isccc.global/>

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมา คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง) เป็นประธาน อนุกรรมการ ๗ และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการและผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ ๗ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน สร้างความตระหนักรับรู้ความเสี่ยงและจัดการความไม่ปลอดภัย และภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน มีการตรวจเยี่ยมและสนับสนุนจัดตั้งเป็นชุมชนปลอดภัย (Safe Community) ตามลักษณะของ International Safe Community Certifying Centre เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายเป็นเครือข่ายชุมชนปลอดภัยไปยังชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ

คณะอนุกรรมการ ๗ ได้มีการขับเคลื่อนดำเนินงาน“ชุมชนปลอดภัย” มีพื้นที่ที่ได้ลงนามรับรองเป็นสมาชิกเครือข่ายชุมชนปลอดภัย 5 แห่ง ดังต่อไปนี้

ปี พ.ศ.	ประกาศรับรองชุมชนปลอดภัย	ลำดับที่ของโลก	ลำดับที่ของประเทศไทย	รับรองครั้งที่
2554	อบต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร	228	1	*2 (ปี 2561)
2561	ทต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	229	2	*2 (ปี 2561)
2556	ทม.เมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน	316	3	เข้าสู่รับรอง ครั้งที่ 2
2561	ทต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน	404	4	
	ทต.เวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน	405	5	

หมายเหตุ Re-designation ทุก 5 ปี ***

นอกจากนี้ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับเครือข่ายชุมชนปลอดภัยจากประเทศอื่น เพื่อประโยชน์ขยายผลด้านการสร้างชุมชนปลอดภัยที่ยั่งยืน จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1. การประชุมนานาชาติ ภูมิภาคเอเชีย เรื่อง ชุมชนปลอดภัย ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2550
2. ประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ณ เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

การดำเนินงาน “ชุมชนปลอดภัย” ได้ร่วมมือและเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานความปลอดภัยอื่นในประเทศ เช่น โครงการความปลอดภัยทางถนน โครงการผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำ เตรียมความพร้อมเพื่อรับภัยพิบัติ (CBDRM) ตำบลปลอดภัย ลดความรุนแรงในเด็กและสตรี ฯลฯ เพื่อบูรณาการและความเข้มแข็งของการสร้างความปลอดภัยในทุกมิติของชุมชน

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในคณะเลขาธิการคณะกรรมการสร้างเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัยได้รับแต่งตั้งจาก International Safe Community Certifying Centre (ISCCC) เป็นหน่วยประสานและสนับสนุนชุมชนปลอดภัยในประเทศไทย

ชฎาพร สุขสิริวรรณ

31 ม.ค. 63